



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ
เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากเดิมกำหนดการรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครและเสนอชื่อแล้ว และไม่มีผู้สมัครและเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ จึงมีมติให้ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีเทคโนโลยีการเกษตรต่อไปอีก จนถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ โดยมีกำหนดการดังนี้

๑. ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยากริมย์ ชั้น ๒ ห้อง ๑๔๒๔ เลขที่ ๓๘ หมู่ ๘ ตำบลนาขี้เฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thitinatchapak.pan@pbru.ac.th หรือ apinya_ar19@hotmail.com

๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารวิทยากริมย์ ห้องประชุม ชั้น ๘

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ กรอกประวัติ ผลงาน นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการคณะ เสนอคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.

๔. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดี เสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ในรูปแบบของเอกสารและ/หรือ โปรแกรมนำเสนอ ในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยากริมย์ ชั้น ๙ โดยผู้เข้ารับฟังสามารถรับฟังการแสดงผลวิสัยทัศน์ที่ห้องประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยากริมย์ ชั้น ๘ หรือผ่านช่องทางระบบ Smart Zoom Meeting และร่วมเสนอประเด็นซักถามผ่านคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ โดยสามารถส่งคำถามใส่ซองปิดผนึกได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.

๕. ประเด็นในการนำเสนอวิสัยทัศน์

๕.๑ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการคณะที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

๕.๒ เป้าหมายสำคัญที่ต้องการให้เกิดผลสำเร็จในระยะเวลา ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี และ ๔ ปี

๖. เกณฑ์การประเมินผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

๖.๑ พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี

๖.๒ พิจารณาจากผลการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการคณะ

๗. การดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสม จำนวนอย่างน้อยสองรายชื่อแต่ไม่เกินสามชื่อ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

๗.๑ คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ กำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการคณะตามที่กำหนดไว้

๗.๒ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหามาเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการ คณะ คณะไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ คณะไม่เกิน ๑๕ นาที

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีฯ ผ่านการถ่ายทอดสดด้วยระบบ Smart Zoom Meeting สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code แนบท้ายประกาศ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. และสามารถเข้าร่วมรับฟังการสรรหาคณบดีฯ ได้จากลิงค์การประชุมจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนไว้

๗.๓ คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ประเมินบุคคลโดยใช้ดุลยพินิจจากการนำเสนอวิสัยทัศน์ และคุณสมบัติในแต่ละประเด็นในข้อ ๗

ในกรณีมีผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพียงรายชื่อเดียวต้องมีผลการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

๘. การจัดทำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ จะคัดเลือกผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี อย่างน้อยจำนวนสองรายชื่อแต่ไม่เกินสามรายชื่อ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้ง

๙. การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะพิจารณาแต่งตั้งคณบดีจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ นำเสนอต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ โทรศัพท์ หมายเลข ๐๘๘ - ๒๗๑ - ๘๘๘๓ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ - ๕๕๖ - ๑๖๙๒ ในวัน และเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ

ปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วัน / เดือน / ปี (เวลา)	กิจกรรม	สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
๑ พ.ย. ๒๕๖๔ (๐๘.๕๐ น.)	ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ <ul style="list-style-type: none"> พิจารณา ร่าง - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิทิน ใบสมัคร แบบเสนอชื่อ แบบประวัติและผลงาน 	ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารวิทยากริรมย์ และการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet
๑ พ.ย. ๒๕๖๔	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	๑. www.pbru.ac.th/ ๒. หนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานมหาวิทยาลัย (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อผู้มีสิทธิ)
๑ - ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๔ (ในวันและเวลาราชการ)	รับสมัครและเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	สำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยากริรมย์ ชั้น ๒ ห้อง ๑๔๒๔
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔ (๑๔.๐๐ น.)	ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ <ul style="list-style-type: none"> พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีฯ พิจารณากำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีฯ พิจารณากรอบ/แนวทางในการกำหนดคำถามและสัมภาษณ์ของผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีฯ 	ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารวิทยากริรมย์ และการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔	๑. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ ๒. แจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ กรอกประวัติ ผลงาน นโยบาย และแนวทางบริหารจัดการ	๑. www.pbru.ac.th/ ๒. หนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานมหาวิทยาลัย

วัน / เดือน / ปี (เวลา)	กิจกรรม	สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
	<p>เสนอคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.</p> <p>๓. แจ่งกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการคณะแก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ</p>	(เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อผู้มีสิทธิ)
<p>๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ (๐๙.๐๐ น.)</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔</p> <p>๑. กำหนดประเด็นคำถามในการแสดงวิสัยทัศน์</p> <p>๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีแสดงวิสัยทัศน์ ผลงาน นโยบาย และแผนการบริหารจัดการคณะ</p> <p>๓. คณะกรรมการพิจารณากลับกรงบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี</p>	<p>ห้องประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยากรมัย ชั้น ๙</p>
<p>๓ ธ.ค. ๒๕๖๔</p>	<p>เสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย จำนวนคณะละไม่น้อยกว่าสองรายชื่อแต่ไม่เกินสามรายชื่อ พร้อมประวัติ และผลงาน</p> <p>ในกรณีคณะใดมีผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพียงรายชื่อเดียว ต้องมีผลการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ (๐๙.๓๐ น.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คนละไม่เกิน ๕ นาที ● สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากรายชื่อที่ประธานกรรมการสรรหาฯ นำเสนอตามมติของคณะกรรมการสรรหาฯ และออกเสียงลงมติโดยวิธีลงคะแนนลับ 	<p>ห้องประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยากรมัย ชั้น ๙</p>

QR CODE

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการศึกษาคุณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร



SCAN ME